
รายงานสรุปการอภิปรายเฉพาะกลุ่มออนไลน์เพื่อจัดเตรียมรายงานรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก  
ประจ าปี ๒๕๖๕ 
โปรแกรม Zoom 

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓o นาฬกิา (ตามเวลาประเทศไทย)  

ณ ห้องประชุมส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น ๓  ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

 
 การอภิปรายเฉพาะกลุ่มออนไลน์เพื่อจัดเตรียมรายงานรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓o นาฬิกา ซึ่งรัฐสภาจากกลุ่มประเทศ
เอเชียแปซิฟิก จ านวน ๕ ประเทศ ประกอบดว้ย ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ภูฏาน และศรีลังกา ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น
เกี่ยวกับวิธีการท างานของรัฐสภาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
โดยมีผู้ด าเนินการอภิปรายคือ นาย Andy  WILLIAMSON นักวิจัยอาวุโสศูนย์นวัตกรรมรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา 
(IPU Centre for Innovation in Parliament : CIP) รฐัสภาหลายประเทศได้น านวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการด าเนินงาน
ของรัฐสภา และผลลัพธ์จากการอภิปรายดังกล่าวจะน าไปศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดเตรียมรายงานรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

 
 

นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เข้าร่วมการอภิปรายเฉพาะกลุ่มออนไลน์เพื่อจัดเตรียมรายงานรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ประจ าปี ๒๕๖๕  

ผ่านโปรแกรม Zoom  เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 



- ๒ - 
 

๑) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐสภา
อย่างไร เริ่มต้นอภิปรายโดย นาย Oum  VISAL ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศของวุฒิสภาราชอาณาจักร
กัมพูชา ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นการกระตุ้นให้วุฒิสภา
ราชอาณาจักรกัมพูชาน าเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
แต่มีข้อจ ากัดในการประชุมรัฐสภา เนื่องจากข้อบังคับการประชุมยังไม่ได้รับรอง อย่างไรก็ตาม วุฒิสภา
ราชอาณาจักรรัฐกัมพูชาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนรัฐสภาเป็น 
“Modern Parliament” หรือรัฐสภาสมัยใหมใ่นปี ๒๕๗๓  

 

นาย Conrado  DAGDOG ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศของวุฒิสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
ได้อภิปรายว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นโอกาสที่ดีในการกระตุ้นให้วุฒิสภา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการการท างาน ซึ่งได้มีการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการประชุมรัฐสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ ยังตระหนักถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางออนไลน์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอบรมบุคลากรด้านสารสนเทศให้มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในการบริการด้านสารสนเทศ อีกทั้ง
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางโครงสร้างการเป็นรัฐสภาดิจิทัล 

 

นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมอภิปรายต่อประเด็นดังกล่าว 
ซึ่งมีใจความส าคัญว่า รัฐสภาไทยมีความกระตือรือร้นที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
อาทิ การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดเตรียมห้องประชุมเพ่ือรองรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการน าระบบประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนของการประชุมภายในหน่วยงาน การประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก การประชุมคณะกรรมาธิการ และการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในส านักงานฯ ซึ่งขณะนี้อาคารรัฐสภามีห้องประชุมคณะกรรมาธิการที่รองรับระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ ส านักงานฯ ยังได้พัฒนาระบบคัดกรองบุคคลเข้า-ออกพ้ืนที่รัฐสภาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้ามายังพ้ืนที่
รัฐสภาลงทะเบียนข้อมูลก่อนเข้าสู่พ้ืนที่ หากมีการแพร่ระบาดก็จะสามารถติดตามและทราบช่วงเวลาที่ผู้ติดเชื้อ
อยู่ในอาคารรัฐสภาเพ่ือการค้นหากลุ่มเสี่ยง และที่ส าคัญ ส านักงานฯ ได้มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) มาอย่างต่อเนื่อง โดยระบบนี้ได้มีบทบาทส าคัญในกระบวนงานของส านักงานฯ ในช่วงวิกฤตโรคโควิด-๑๙ 
ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึง และจัดส่งเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกที่และทุกเวลา  

 

นาง Sonam  Lhamo เจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศของรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน ได้ร่วมอภิปราย
ว่า ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ช่วยให้รัฐสภาราชอาณาจักรภูฏานเร่งด าเนินการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษ และรวมถึงมีการจัดประชุมรัฐสภา 
และการประชุมคณะกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกรัฐสภา 
อาทิ การรับส่งเอกสารการประชุม และระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น 
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นาย Mahesh  Perera ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศของรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา กล่าวว่า รัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้มีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาทิ การแจกจ่ายแท็บเล็ตให้สมาชิกรัฐสภา การเตรียม
ความพร้อมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเตรยีมความพร้อมดา้นเจ้าหนา้ที่สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมาธิการในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) และในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting) 
รวมถึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย และมีการใช้
แอปพลิเคชันส าหรับการท างานระยะไกล การเปลี่ยนเป้าหมายในผลลัพธ์ของงานให้มีประสิทธิผลมากกว่าประสิทธิภาพ 
รวมถึงความคิดริเริ่มให้รัฐสภาดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

 

๒) อุปสรรคในการด าเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
การอภิปรายเริ่มด้วย นาย Mahesh  Perera ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศของรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ได้ให้ความเห็นว่า รัฐสภาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาให้ความส าคัญ
ในการรับใช้ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงรัฐสภาและมีความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐสภามากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี จึงท าให้การเข้าหารัฐสภาจึงเป็นเรื่องที่ยากล าบาก 

 

นาย Oum  VISAL ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศของวุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ให้ความเหน็ 
ซึ่งมีใจความส าคัญว่า บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนงานนิติบัญญัติของรัฐสภา ดังนั้น การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการอบรมบุคลากรที่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในขณะนี้วุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชายังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จะใช้ในการ
ด าเนินงานของวุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล หากต้องมีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ วุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชาได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์
ด้านดิจิทัลในระยะสั้นว่ามีการเตรียมการเกี่ยวกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อม การจัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการในเทคโนโลยี เพ่ือใช้  
ในการท างานด้านกระบวนการนิติบัญญัติ การให้ความส าคัญในการจัดอบรมบุคลากรเพ่ือให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ส าหรับระยะยาวนั้น มีการวางแผนการรวบรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) บล็อกเชน (Blockchain) การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) และการขยาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือมาพัฒนารัฐสภาของตนเอง  

 

นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมอภิปรายในประเด็น
ดังกล่าวว่า ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ในการสนับสนุนให้
รัฐสภาก้าวสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล (Digital Parliament) อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น             
ไม่ว่าจะจัดเตรียมงบประมาณไว้มากเพียงใดก็ยังจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และมีการรับรองข้อบังคับการประชุมส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมรัฐสภา 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 



- ๔ - 
 

๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เริ่มอภิปรายโดย นาง Sonam  Lhamo เจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศของรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน ได้ให้
ความเห็นซึ่งมีใจความส าคัญว่า วุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชามีอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี ดังนั้น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์จึง
เป็นอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไข ต่อมา นาย Oum  VISAL ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศของวุฒิสภา
ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า อุปสรรคคือความพร้อมด้านเทคโนโลยีของประชาชน เช่นเดียวกับรัฐสภา
ราชอาณาจักรภูฏาน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี ดังนั้น การวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ 
วุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชาได้พัฒนาแพลตฟอร์มร้องเรียนออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนสามารถร้องเรียน และ
แจ้งค าขอต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์นี้ 

 

ข้อสังเกต รัฐสภาที่เข้าร่วมการอภิปรายในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ามีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี และ
ปัญหาในการเตรียมความพร้อมภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่คล้ายกัน ซึ่งการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นสิ่งกระตุ้นให้รัฐสภาเร่งด าเนนิการน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในกระบวนการ
การท างาน อาทิ การจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส์ การแจกจา่ยแท็บเล็ต
ให้สมาชิกรัฐสภาเพ่ือลดการใช้กระดาษ การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสมยัใหม่ และการก าหนด
ยุทธศาสตร์ล่วงหน้าในการพัฒนารัฐสภาเข้าสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัล ด้านปัญหาอุปสรรคนั้น รัฐสภามีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณเพ่ือน ามาสนับสนุนระบบสารสนเทศ และข้อจ ากัดของข้อบังคับการประชุมส าหรับการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของการประชุมรัฐสภา ซึ่งบางรัฐสภาไม่สามารถท าได้ รวมถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูล
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังต้องได้รับการพัฒนา ในส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มีความพร้อม
ของประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยี ดังนั้น การวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบุคลากร 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพารัฐสภาก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ 
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